

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 30 ต.ค. 2561 หน้า 3 เรื่อง คาร์บอนเครดิต

# ‘กสิกร’ผนึก7พันธมิตร ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

**กรุงเทพธุรกิจ ● ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ** 7 องค์กรภาคชน ลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับกลุ่มมิตรผล หวังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% ภายในปี 2563 เผยทุกโครงการที่ขอสินเชื่อต้องผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมใช้แอปพลิเคชัน K PLUS ลดการเดินทาง ลดใช้กระดาษ

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า วานนี้ (29 ต.ค.) ธนาคารได้ร่วมลงนามความร่วมมือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2561 กับกลุ่มมิตรผล และภาคเอกชนอีก 7 องค์กร ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) เพื่อผลักดันสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) และการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ธนาคารยังพร้อมเป็นกลไกทางการเงินเพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ จะต้องผ่านการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของธนาคาร อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชน

ใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ซึ่งช่วยลดการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ อันเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของธนาคารเอง คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็น Chief Environmental Officer เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร และกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของธนาคารลง 20% ภายในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2555 ซึ่งในเบื้องต้นธนาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8% จากปีฐาน 2555 และจะพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ส่วนผลการดำเนินงานของโครงการ T-VER ของกลุ่มมิตรผลที่ผ่านมา มีผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 26 องค์กร เป็นหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 15 องค์กร ภาครัฐ 9 องค์กรและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 องค์กร มีการขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วกว่า 190,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นประมาณ 90% ของตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยตามมาตรฐาน T-VER ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 6.2 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายระยะสั้นลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 20% ภายในปี 2563 และในระยะยาว 20-25% ภายในปี 2573

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

วัน เดือน ปี 30 ต.ค. 2561 หน้า A8

เรื่อง คาร์บอนเครดิต

# กระตุ้นเอกชน ลดใช้คาร์บอน ปี'63ตั้งเป้า20%

โพสต์ทูเดย์ - ดึงเอกชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
เปิดซื้อขายคาร์บอนเครดิตปี 2561  
ตั้งเป้าหมายปี 2563 ลดค่าคาร์บอน  
ลง 20%

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ  
การองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
เปิดเผยว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน  
กระจกร่วมกับกลุ่มมิตรผลจัด “พิธีลงนาม  
การซื้อขายคาร์บอนเครดิตประจำปี พ.ศ.  
2561” ภายใต้โครงการ “ลดก๊าซเรือน  
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ  
ประเทศไทย หรือ T-VER สอดคล้องกับ  
นโยบายของรัฐบาลตั้งเป้าหมายภายในปี  
2563 ลดให้ได้ 7-20% และภายในปี 2573  
ลดลง 20-25%

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารกสิกรไทย ตัวแทนภาคเอกชนที่  
ร่วมลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดิตของ  
กลุ่มมิตรผลและเป็นธนาคารพาณิชย์แห่ง  
แรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น  
องค์กรที่ไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายในการลด  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร  
ลง 20% ภายในปี 2563

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการ  
T-VER ของกลุ่มมิตรผลที่ผ่านมา มีผู้ซื้อ  
คาร์บอนเครดิตเพื่อทำกิจกรรมชดเชย  
คาร์บอนและแสดงความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม 26 องค์กร ล่าสุด เมื่อเดือน  
ก.ย. มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจาก  
โครงการ T-VER รวมทั้งสิ้นกว่า 2 แสน  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์มีมูลค่าการซื้อขาย  
กว่า 6.2 ล้านบาท ■